

เพื่อชาติ

ศาสน์

กษัตริย์

และประชาชน

จิตวิญญาณของนายทหารชั้นประทวน



ข้าา...คือนายทหารชั้นประทวน ทหารอาชีพผู้คร่ำหวอด และจัดเจเนงานในหน้าที่ ยิ่งหว่าทหารชั้นใด

ข้าา...คือผู้นำของเหล่าบรรดาพลทหาร

ข้าา...ได้สร้างสรรค์และดำรงเกียรติประวัติของกองทัพก มานับเป็นเวลาอันยาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์ชัด ในสมญา “กระดุกสันหลังของกองทัพ” ซึ่งข้าา...ภูมิใจยิ่ง

ข้าา...จะมุ่งมั่นประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเกียรติประวัติของนายทหารชั้นประทวนสมกับ ความเป็นทหารอาชีพ เพื่อชาติ ตลอดชีวิต ไม่ว่าเวลาและสถานการณ์ จะผันแปรไปเช่นใดก็ตาม

ข้าา...จะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นเครื่องช่วยแสวงหาความสุขสบาย ความอยู่รอดเฉพาะตัว และผลประโยชน์ส่วนตน

ข้าา...คือนายทหารชั้นประทวน คุณสมบัติอันเป็นเลิศในตัวข้า คือความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เหนือใคร ความสามารถอันเป็นเลิศของข้า คือ ความแม่นยำ-ชำนาญ ในหน้าที่ทั้งทางเทคนิค และ ยุทธวิธีซึ่งข้าา...จะดำรงไว้ในตนจนถึงที่สุด

ข้าา...คือนายทหารชั้นประทวน ความรับผิดชอบสูงสุดในหัวใจของข้า มีอยู่สองประการคือ

หนึ่ง...ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

สอง...ดูแลทุกข์-สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้าา...มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อบรรลุความรับผิดชอบเหล่านี้ ด้วยคุณสมบัติ และความสามารถอันเป็นเลิศของข้า ในฐานะนายทหารชั้นประทวน

ข้าา...จะฝึก,อบรมและสั่งสอนพลทหารของข้าฯ สู่หนทางแห่งความเป็นผู้นำ เช่นเดียวกับตัวข้าฯ

ข้าา...คือผู้รู้ใจใกล้ชิด และร่วมทุกข์-ร่วมสุขกับพลทหารตลอดเวลา ดื่นก่อน-นอนทีหลัง เข้ารับความลำบากและเสี่ยงตายก่อนเขาเสมอ

ข้าา...จะสร้างขวัญวินัย และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พลทหาร ไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาหว่าเหว่ และสับสน

ข้าา...คือนายทหารชั้นประทวน ข้าฯ จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม จะปลดเปลื้องภาระ หน้าที่ปลึกก่อนของผู้บังคับบัญชา ให้มีเวลามากที่สุด สำหรับปกครอง บังคับบัญชาหน่วยอย่างเต็มที่

ข้าา...จะไม่ละเลยหน้าที่การงานของตน ให้เป็นภาระของผู้บังคับบัญชา จะประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับ นับถือ และไว้วางใจ ทั้งจากผู้บังคับบัญชา และได้บังคับบัญชา

ข้าา...จะซื่อตรงและจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชา,เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งจะใช้ความริเริ่มในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดื่นตัว และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ต้องให้สั่ง

ข้าา...จะไม่ยอมโอนอ่อนต่อสิ่งชั่วร้ายใดๆ ที่จะทำให้สูญเสียไปซึ่งความเด็ดเดี่ยว มั่นคงและซื่อตรงต่อความเป็นทหารอาชีพ

ข้าา...จะไม่มัววันลิม และไม่ยอมให้ใครทั้งหมู่พวกเรา...นายทหารชั้นประทวน ลืมเลือนว่า พวกเราคือ นายทหารชั้นประทวนผู้นำทางทหารชั้นเลิศของกองทัพ

(จาก บทกวีทหารชั้นประทวน กองทัคตภทภทวรา พ้นเอก สุทธิณี จารุมณี แปล-เรียบเรียง)

“ความดี และหน้าที่ เป็นสิ่งทีต้องกระทำอย่างตอเนื่อง และไม่มกพรอง ทำอย่างจริงจัง ซึ่นแล้วซึ่นอีก อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และไม่ถ้อถอย”